

Số: 339-2021/VACPA

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán
vào nhóm dịch vụ được phép tiếp tục hoạt động
và đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trước tiên, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến Thủ tướng Chính phủ và cảm ơn Chính phủ đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhanh, mạnh, hiệu quả để cùng toàn dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét thông tin tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, nhằm phục vụ lợi ích công chúng (các nhà đầu tư, cổ đông, ngân hàng, các bên cho vay, cơ quan quản lý nhà nước,...). Để thị trường tài chính, thị trường chứng khoán có thể hoạt động liên tục, an toàn và minh bạch thì thông tin tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là các thông tin tài chính của các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, ngân hàng phải được kiểm toán, soát xét và công bố định kỳ theo quy định pháp luật. Sự chậm trễ trong công bố thông tin tài chính đã được kiểm toán, soát xét có thể làm cản trở đến sự vận hành thông suốt của thị trường chứng khoán, làm chậm trễ các quyết định của các nhà đầu tư, ảnh hưởng lớn đến công tác giám sát của các cơ quan nhà nước.

Hiện nay, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các tỉnh, thành phố này là địa bàn tập trung nhiều đơn vị cần được kiểm toán đó là các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính cho các đơn vị này đòi hỏi các kiểm toán viên và nhân viên của các doanh nghiệp kiểm toán phải đến làm việc trực tiếp tại các đơn vị nói trên (mặc dù doanh nghiệp kiểm toán

đã cố gắng áp dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ, làm việc trực tuyến). Theo Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19, “...ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch đảm bảo...), chứng khoán...” được tiếp tục hoạt động. Đồng thời, theo Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Theo ý kiến chúng tôi, tương tự như luật sư, công chứng đã được liệt kê tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, dịch vụ kiểm toán phải là loại hình dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, đồng thời là dịch vụ đặc biệt cần thiết để duy trì hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt của thị trường chứng khoán, do đó cần được cho phép tiếp tục duy trì hoạt động với điều kiện tuân thủ các quy định của Chính phủ về đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Do Công văn 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ không đề cập cụ thể đến dịch vụ kiểm toán nên trên thực tế, doanh nghiệp kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp, công chứng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Đồng thời, để thực hiện kiểm toán thông tin tài chính của doanh nghiệp, kiểm toán viên và nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán phải thường xuyên di chuyển tới các địa bàn khác nhau và tiếp xúc với nhiều người (để phỏng vấn, kiểm kê tài sản, thu thập thông tin, bằng chứng kiểm toán) nên cũng là đối tượng chịu rủi ro cao bị nhiễm bệnh. Theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đối tượng tiêm vắc xin được mở rộng bao gồm “lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế”, cũng như tại điểm h, mục III/3 của Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT) có nêu nhóm đối tượng “...các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá...thường xuyên tiếp xúc với nhiều người”. Vì vậy, kiểm toán viên và nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán cũng cần được xem là nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin để hạn chế rủi ro nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh, trên cơ sở kiến nghị của các kiểm toán viên, các doanh nghiệp kiểm toán, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

kính **đề nghị** Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm dịch vụ được phép duy trì hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng như kiểm toán viên và nhân viên của các doanh nghiệp kiểm toán là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Do thời hạn hoàn thành việc soát xét và công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán là ngày 15/8/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cùng toàn thể các kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán mong muốn sớm được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Cơ quan có liên quan quan tâm, xem xét các vấn đề nêu trên để đảm bảo hoàn thành đúng hạn việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 cho các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo cho thị trường chứng khoán, thị trường tài chính hoạt động thông suốt, ổn định và an toàn.

Một lần nữa, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cùng toàn thể các kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Cơ quan quản lý đã hành động khẩn trương, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và xin cam kết luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước cũng như **tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để hoàn thành mục tiêu kép** của Chính phủ đề ra.

Trân trọng./.

Đồng kính gửi:

- Phó TTg Vũ Đức Đam "*để trình*";
- B.trưởng-CN VPCP
Trần Văn Sơn "*để trình*";
- B.trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thanh Long "*để trình*";
- B.trưởng Bộ Tài chính
Hồ Đức Phúc "*để trình*";
- VPCP: Vụ KTTH, Vụ KGVX;
- Bộ Y tế: Cục Y tế dự phòng;
- Bộ TC: Cục QLGS KT,KT;
- C.tịch D.dự và BCH VACPA;
- T.ban KT VACPA;
- VP VACPA Tp HCM;
- Lưu VP VACPA HN.

T/M BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



★ **Phạm Sỹ Danh**